

- 01:28 ["เบเกอร์ ฮิวจ์"เผยแผนขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐมีจำนวนสูงสุดในรอบกว่า 3 ปี](#) เบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐ เปิดเผยว่า แผน...
- 01:17 ["อาเบะ"เตรียมเจรจา"กรัมป์"บกรอบ G7 หวังฝากผลิตภัณฑ์เกาหลีเหนือปล่อยตัวประกันญี่ปุ่น](#) แหล่งข่าวรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่า ขณะนี้รัฐบาลกำลังเตรียมการสำ...
- 00:56 ["เฟดนิวยอร์กคาดเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.97% ในไตรมาส 2 หลังเผยดัชนี CPI, PPI](#) ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยาย
- 00:42 ["ลี เซียน ลุง"ต่อสายตรง"กรัมป์" หลังสิงคโปร์ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดประชุมซัมมิตครั้งประวัติศาสตร์](#) นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ได้ส...
- 00:23 ["โรงแบงก์สิงคโปร์ล้มเหลว" ลูกค้าแห่ถอนเงินฝากจากอาบีเอสส์ประชุมซัมมิต"กรัมป์"- "คิม"](#) หนังสือพิมพ์ฟรีด้อมโกลด์สโตนของสิงคโปร์รายงานว่า ลูกค้าต่างแห่ถอนเงิน...

D ทุ่ม 250 ลบ.เทคโนโลยีการวิจัยและอุปกรณ์ทันตกรรมหวังต่อยอดธุรกิจ

   Sign Up to see what your friends like.

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- ศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 17:54:21 น.

ทพ.พรศักดิ์ ดันตปากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เดนทัล คอร์ปอเรชั่น (D) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เข้าซื้อกิจการธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุ และอุปกรณ์ด้านทันตกรรม มูลค่าลงทุนกว่า 250 ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 200 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 50 ล้านบาท เพื่อต่อยอดธุรกิจเดิม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน หนุนอัตรากำไรขั้นต้นกลุ่มธุรกิจปรับตัวดีขึ้น ซึ่งมั่นใจว่าการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้มีส่วนสำคัญในการผลักดันรายได้และกำไรปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ



"ผมมั่นใจว่าการเข้าซื้อกิจการอุปกรณ์ด้านทันตกรรมในครั้งนี้ จะช่วยต่อยอดธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ ช่วยสนับสนุนรายได้ของบริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงในอนาคต"ทพ.พรศักดิ์ กล่าว

ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในไตรมาส 1/61 มีรายได้รวม 125.57 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 11.03 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทมีศูนย์ทันตกรรม และคลินิกทันตกรรมทั้งหมด 16 สาขา ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ 14 สาขา และภูเก็ต 2 สาขา ดำเนินการภายใต้ "BIDC" 1 สาขา, "Dental Signature" 4 สาขา "Smile Signature" 8 สาขา และ "Dental Planet " 3 สาขา

สำหรับการลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลทันตกรรมเอกชนเฉพาะทาง ย่านเพลินจิต มูลค่ากว่า 450 ล้านบาท ขณะนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ และพร้อมเปิดให้บริการในไตรมาส 2/62 ซึ่งจะเน้นกลุ่มลูกค้าตลาดบน ชาวต่างชาติ และชาวไทยที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงบน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูง และทำให้บริษัทฯก้าวขึ้นสู่ความเป็นเบอร์หนึ่งในธุรกิจทันตกรรมของเมืองไทย และคาดว่าจะรายได้และกำไรในช่วง 5 ปีข้างหน้า เติบโตอย่างก้าวกระโดดตามแผนงานที่วางไว้

--อินโฟเควสท์ โดย ศศิธร ชิมภรณ์ โทร.02-2535000 ต่อ 345 อีเมลล์: sasithorn@infoquest.co.th--

ADVERTISEMENT